

HỨNG KHỞI ĐẦU TUẦN CÙNG CHUYÊN ĐỀ “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” CỦA CÁC TẬP THỂ LỚP 9A1, 9A2 VÀ 9A3

Sâu thẳm trong mỗi trái tim tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết của ta, ai cũng đều mong cầu một thế giới chan chứa yêu thương, mong cầu một mái ấm trọn vẹn. Và khi cuộc đời đã dẫn dắt ta đến những điều gì hạnh phúc nhất, ta sẽ cảm thấy điều ấy thật gắn bó, gần gũi và rung động biết bao. Còn với chúng em, điều hạnh phúc em đã gặp được mang tên **"Ngôi trường Chu Văn An" - ngôi trường hạnh phúc**. Đó cũng là nội dung chuyên đề của tập thể 9A1, 9A2, 9A3 mang đến trong tiết chào cờ tuần này.



Hà Nội dường như đang dần bước vào thu nhưng vẫn còn lưu luyến chút gì nơi nắng hạ, trong em cũng có đôi chút cảm xúc lẩn lộn, chắc hẳn bản thân vẫn còn vương vấn chút kỉ niệm nơi mùa hạ cuối. Những cánh phượng đã lặng lẽ rơi, mang theo cả một mùa hè đầy nắng... Và rồi ký gửi khoảng sân trường lại cho mùa thu - mùa tựu trường.

Trong dư âm rộn ràng của lễ khai giảng cuối cùng tại ngôi trường thân yêu, mỗi chúng em là một mầm xanh mang trong mình ước mơ lớn lao muốn vươn lên tới trời cao, muốn vươn ra ngoài thế giới bao la. Còn thầy cô, những thế hệ đi trước là người đã vun đắp mầm non nhỏ bé ngày nào thành những cây xanh đang trưởng thành dần dần trong mưa nắng cuộc đời. Để bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã trao cho chúng em sự quan tâm, tình yêu thương vô bờ bến, tập thể lớp 9A3 đã gửi đến tiết mục múa **"Người gieo mầm xanh"**.



Dưới ngôi trường thân yêu, chúng em có thầy cô, có các bạn, tất cả đã cùng vượt qua biết bao thử thách, chông gai trong cuộc sống để rồi mang trong mình biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, đánh dấu cả một tuổi trẻ đầy màu sắc. Những tháng ngày đã qua cũng như sắp tới hứa hẹn bao cung bậc cảm xúc. Đó cũng chính là hành trang cho chúng em trong học tập, cuộc sống, góp phần không hề nhỏ để chúng em bước đi vững chắc trên đường đời. Đến với tiết mục **"Đi giữa trời rực rỡ"** của lớp 9A1 và 9A2 cùng sự góp giọng của hai bạn Quỳnh Nhi và Minh Châu, tất cả những kỉ niệm hạnh phúc dường như đã được khắc họa một lần nữa.



"Đi giữa trời rực rỡ" đã khép lại chuyên đề "Trường học hạnh phúc" của lớp 9A1, 9A2 và 9A3. Được học tập và rèn luyện tại ngôi trường Chu Văn An thân yêu, chúng em luôn được đón nhận tâm thế sống tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc

nơi đây. Em tin rằng dầu trong lòng mỗi học sinh vẫn còn vẫn vương chút nắng hạ, nhưng hạ vội qua đi thì thu sẽ đến. Những kỉ niệm thuở nào vẫn còn mãi ở ngôi trường hạnh phúc của chúng em, và sẽ luôn là một phần không thể thiếu để tiếp thêm động lực cho đôi chân ta đi mai này.

Chúng em muốn nói rằng, hành trình kế tiếp vẫn đang đợi sự trở lại của mỗi người, hãy cùng nhau bước tiếp con đường mới đáng mong chờ hơn sắp tới và cùng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống!

Tác giả: Đinh Diệu Khánh – 9A1